

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 77 /HĐND-VP

Đak Pơ, ngày 30 tháng 11 năm 2021

V/v đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND huyện về tiếp 2021-2026-2021; Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV theo quy định.

Trên cơ sở Báo cáo số 76 /BC-HĐND ngày 30 / 11/2021 của Thường trực HĐND huyện về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, Thường trực HĐND huyện chuyển 24 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện để trả lời cử tri, cụ thể như sau:

I. Xã Hà Tam:

1. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư đứng ra tổ chức tận thu cát các công trình thủy lợi đã bị bồi lấp, nhằm mục đích phục vụ cho đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn (thuộc chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm), để giảm bớt một phần chi phí đóng góp của người dân, đồng thời cải tạo được các công trình thủy lợi để đảm bảo việc tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2. Đề nghị huyện quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư ngầm tràn tại thôn 1 (đường nội đồng vào khu sản xuất thôn 1 và làng Hway), làm ngầm tràn qua ngã 3 xung kích làng Hway để đảm bảo cho việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa.

3. Đề nghị huyện quan tâm bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao để nâng cấp, xây dựng các khu thể thao ở các thôn, làng và các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao tại sân vận động của xã để giúp phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao cho người dân.

4. Đề nghị huyện nên xem xét bố trí sớm các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đường giao thông) ngay từ đầu năm để triển khai làm đường trước mùa mưa bão. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thu hoạch và vận chuyển nông sản.

5. Hiện tại, trên địa bàn huyện có rất ít các công ty, nhà máy, xí nghiệp để giúp tạo việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã Hà Tam nói riêng, tình hình nhân dân đi làm ăn xa rất nhiều do thiếu việc làm ổn định. Đề nghị UBND huyện quan tâm, có cơ chế kêu gọi các công ty, nhà

máy, xí nghiệp về đầu tư tại địa bàn huyện để giúp cho nhân dân có nhiều cơ hội việc làm tại địa phương

6. Đề nghị huyện tổng hợp, chuyển tải đến cấp có thẩm quyền xem xét có chính sách bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất.

II. Xã An Thành:

1. Đề nghị huyện có kế hoạch tu sửa tuyến đường liên huyện tại thôn 4 đã hư hỏng, lầy lội khó khăn cho việc đi lại của một số hộ dân và việc vận chuyển nông sản của nhân dân, chiều dài khoảng 0,4 km (đoạn dốc 15, cuối thôn 4, đường đi vào làng Leng - xã Tư Tung - huyện Kbang cũ).

2. Đàn bò, dê là một trong những vật nuôi chủ lực trong nghị quyết phát triển kinh tế tại địa phương, trong năm 2018, nhân dân 03 làng Kuk Đak, Kuk Kôn, làng Bút được dự án hỗ trợ 03 con bò đực giống và 01 con dê đực giống, đến nay đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ lai tạo đàn bò, đàn dê trên địa bàn xã nhưng số lượng bò đực giống và con dê đực giống còn quá thấp so với tổng đàn bò, dê của nhân dân (1.499 con bò, 414 con dê), chưa đáp ứng được nhu cầu phối giống. Với nhu cầu hiện nay nhân dân đang tập trung đầu tư chăn nuôi với quy mô đàn bò, dê ngày một lớn rất cần những con giống lai mang lại hiệu quả kinh tế cao từng bước xóa đói giảm nghèo, thay đổi nếp nghĩ cách làm cho bà con dân tộc thiểu số. Vậy đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm triển khai mô hình hỗ trợ cấp giống bò, dê đực lai để phối giống nhằm lai tạo đàn bò, đàn dê của nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số ngày một phát triển.

3. Đề nghị UBND huyện sớm lắp bóng điện chiếu sáng tại tuyến đường bê tông trước Đền Tượng niệm và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ đi vào ngã ba đường Đông Trường Sơn.

III. Thị trấn Đak Pơ:

1. Trước đây, trên cơ sở kiến nghị của cử tri ở các tuyến đường Phan Chu Trinh và Hoàng Văn Thụ - xóm 5, Tổ dân phố 1 về nhu cầu sử dụng nước sạch, UBND thị trấn đã phối hợp cùng Đội công trình giao thông huyện khảo sát. Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND huyện Đak Pơ về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án sử dụng chi tiết kiệm năm 2021 và nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020, tại Phụ lục III - có bố trí kinh phí là 300 triệu để mở rộng hệ thống nước sạch cho nhân dân xóm 5 - Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện. Hiện tại, nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân ở khu vực này là cần thiết, đặc biệt là vào mùa khô sắp đến. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, sớm triển khai thực hiện để phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

2. Cuối đoạn đường Hoàng Văn Thụ - Tổ dân phố 1, hiện nay vẫn chưa được lắp đặt trụ điện; Tổ dân phố đã vận động nhân dân khu vực này (khoảng 10 hộ) đóng góp, tự lắp đặt trụ và đấu nối dây điện để phục vụ nhu cầu sử dụng từ năm 2019, nhưng đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Đề nghị